

สื่อ	ประเด็นข่าว	มิติที่ประชุม
<p>ไทยโพสต์ มติชน</p>	<p>การปฏิรูประบบสาธารณสุข</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงกรณี ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว "Thiravat Hemachudha" ขอให้ช่วยกันแชร์ข้อความปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข ลดอำนาจกลุ่ม ส.ทั้งหลาย เพื่อให้ สธ. สามารถกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ได้ ว่า เป็นเรื่องเข้าใจผิด ความเป็นจริงระบบดีขึ้นกว่าเดิม มีการร่วมมือกันมากขึ้น เช่น เรื่องงบหลักประกันสุขภาพ แม้ว่าจะไม่ได้ตามจำนวนที่ขอ แต่ที่ได้มาก็ไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาและประชาชนยังได้สิทธิ์เหมือนเดิม เรื่องบุคลากรและปัญหาการบริหารจัดการ ปลัดสธ.ก็อยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคก็ไม่ใช่ สสส.ควบคุมหน่วยงานเดียว</p> <p>-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เคยพูดเรื่องการขาดทุนของรพ.รัฐ สะท้อนว่านายกฯ ทราบดีปัญหาของระบบบริการสาธารณสุข คือ สธ.ที่มีรพ.ทุกระดับเป็นหมิ่นเหม่ง ทำงานร่วมกับองค์กรตระกูล ส.ต่างๆ แต่กลับมีสถานะเหมือนลูกจ้าง เช่น สปสช.มีหลักเกณฑ์มากมายในการขอรับเงินเหมาจ่ายรายหัว ขณะที่สสส. 13 ปีที่ผ่านมาได้งบประมาณจากภาษีบาป 35,000 ล้านบาท แต่เรื่องส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคทำได้ไม่ดี มุ่งเน้นไปที่โฆษณาประชาสัมพันธ์มากกว่า ดังนั้นถึงเวลาที่ต้องปฏิรูป สปสช.ต้องยอมรับปัญหาและเปิดเผยข้อมูลการเบิกจ่ายจริง หน่วยงานตระกูล ส.ต่างๆ ต้องเข้าใจบทบาทว่าเป็นตัวส่งเสริมไม่ใช่ตัวหลัก และต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่ๆ มาบริหาร</p> <p>ด้าน ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ โฆษก สปสช. กล่าวว่า หน่วยงานตระกูล ส. และ สธ.ทำงานแบบเป็นเพื่อนกันเพื่อขับเคลื่อนระบบสุขภาพ ไม่มีใครเหนือใคร ซึ่งจากการทำงานร่วมกับ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เป็นคนดีมาก ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และปัจจุบันไม่เห็นว่าการทำงานจะมีปัญหาอะไร</p>	<p>นำเรียนผู้บริหารเพื่อทราบ</p>
<p>คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ โพสต์ทูเดย์</p>	<p>นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดเผย ภายหลังการประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ว่า ได้เร่งรัดให้กรม สบส. ออกร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนดหลักเกณฑ์การดูแลผู้ป่วยเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตสีแดง ให้สามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนฟรี ในช่วง 72 ชั่วโมงแรก พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อจาก "โครงการเจ็บป่วยฉุกเฉินเข้าได้ทุกที่ ติทุกสิทธิ" เป็น "โครงการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่" เพื่อให้มีความชัดเจนขึ้น โดยกำชับให้ทันใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งหลังออกประกาศแล้ว จะมีการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชน ส่วนคำรักษาพยาบาลนั้น ในระยะแรกอาจต้องให้สปสช.สำรองจ่ายไปก่อน หลังจากนั้นต้องให้แต่ละกองทุนเป็นผู้รับผิดชอบเอง หากมีความจำเป็นต้องแก้กฎหมายก็ต้องทำ</p> <p>-ด้าน นพ.วิศิษฐ์ ตั้งนภกร อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ได้มีการร่างประกาศ 2 ฉบับ คือ 1.การให้อำนาจรมว.สธ.ตามกฎหมายมาตราที่แก้ไขใหม่ จากการพิจารณาพ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.... ร่วมกับพ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 คาดว่าน่าจะเสนอให้รมว.สธ.พิจารณาได้ภายในสัปดาห์หน้า และ 2.การทำประกาศคำรักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งมาจากอัตราที่สพฉ.ทำไว้ และต้องส่งให้รมว.สธ.นำเข้าสู่ที่ประชุมกรม. คาดว่าจะเสนอรมว.สธ.ได้ภายในเดือนนี้ และมีผลบังคับใช้ในเดือนเม.ย. ต่อไป</p>	<p>นำเรียนผู้บริหารเพื่อทราบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว	มติที่ประชุม
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ บริหารคนบนความต่าง</p>	<p>มีลูกเพื่อชาติ</p> <p>-เสนอบทความ ต้องเลือก ว่า โครงการ “ส่งเสริมสาวไทยแถมแดง มีลูกเพื่อชาติ ด้วยวิตามินแอสวีเศษ” กำลังถูกผลักดัน หัวข้อเรื่อง “มีลูก” จึงกลายเป็นประเด็นสนทนาในวงกว้างอีกครั้ง โดย จิตติมา ภาณุเตชะ ผอ.มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพเพศหญิง กล่าวว่า การมีลูกไม่ใช่ภาคบังคับ แต่เป็นเรื่องที่คนจะเป็นพ่อแม่ต้อง “เลือก” ตัดสินใจด้วยตัวเอง</p> <p>-รศ.ดร.ป๋องปอนด์ รักอำนวยกิจ รองคณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธิบายว่า ไม่ใช่แค่การมีลูกน้อยลงเท่านั้น แต่ยังมีคู่สมรสที่มีความพร้อมไม่ยอมมีบุตรมากกว่า 1 คน เพราะสนใจคุณภาพลูกมาก ซึ่งมักจะเป็นกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่พร้อม แต่อยากทุ่มเทให้กับลูกคนเดียว เพื่อความเป็นเลิศ ดังนั้น หากรัฐอยากให้มีการเพิ่มประชากร ต้องแจกแจงให้ชัดว่า สิทธิที่เขาจะได้รับมีอะไรบ้าง ซึ่งหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ก็พบปัญหานี้ และพยายามแก้ด้วยการสร้างสวัสดิการ เพื่อโน้มน้าวใจประชากรวัยเจริญพันธุ์</p> <p>-เสนอบทความ การเพิ่มอัตราการเกิดแบบสิงคโปร์ (1) ว่า สิงคโปร์ได้วางนโยบายการคุมกำเนิดตั้งแต่ปี 2515 ให้มีลูกไม่เกินสองคน/ครอบครัว ทำให้อัตราการเกิดลดลงเหลือ 1.42% ในปี 2529 และมีแนวโน้มต่ำลงจนกระทบต่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ดังนั้น ในปี 2529 จึงได้ตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยรัฐมนตรีหลายกระทรวง เพื่อกำหนดมาตรการเร่งอัตราการเกิด และได้กำหนดมาตรการหลายด้านเพื่อส่งเสริมให้มีลูกมากกว่าสองคน มีการปรับเปลี่ยนมาตรการเป็นระยะ มาตรการที่น่าสนใจ มีดังนี้ การใช้เงินจูงใจโดยตรง การจูงใจด้วยระบบการช่วยเหลือจากรัฐ เช่น ภาษี ประกันสังคม การจูงใจด้วยการให้วันหยุดวันลา และการรณรงค์ทางสังคม</p>	<p>นำเรียนผู้บริหารเพื่อทราบ</p>
<p>มติชน</p>	<p>โรคหลังน้ำลด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บัญชา ค้าของ นพ.สสจ.นครศรีธรรมราช ห่วงสุขภาพประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รอบกองขยะเทศบาลนครศรีธรรมราชหลังเกิดอุทกภัย ได้แก่ ต.นาเคียน ต.นาทราย อ.เมือง มีผู้ได้รับผลกระทบจากสภาวะแวดล้อมทางกลิ่นกว่าหมื่นคน มีปัญหาโรคผิวหนัง 2,968 คน มีผื่นคันตามร่างกาย เป็นหอบหืด ภูมิแพ้ ได้ตั้งจุดให้บริการรักษาจนถึงปัจจุบัน โรคที่น่าห่วง คือ โรคฉี่หนู และสารตกค้างปนเปื้อนในสภาพแวดล้อม ต้องเร่งตรวจเลือดชาวบ้านที่อยู่กับมลพิษมาเป็นเวลานาน เพื่อหาสารตกค้างในเลือด โดยเฉพาะกลุ่มโลหะหนัก รวมทั้งวิเคราะห์ทางพิษวิทยา และตรวจสารตกค้างในพืช อาหารพื้นบ้าน และสัตว์น้ำที่เป็นอาหาร นอกจากนี้ แหล่งน้ำในพื้นที่ใกล้เคียง ส่วนใหญ่เป็นบ่อน้ำตื้น ไม่สามารถดื่มได้ หากต้องการบริโภคต้องผ่านกระบวนการเติมสารคลอรีนหรือแกว่งสารส้มให้ตกตะกอนก่อน สำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ต้องติดตั้งเครื่องกรองน้ำ 9 จุด จึงจะเพียงพอกับปริมาณประชากร ซึ่งต้องหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขอให้เทศบาลนครศรีธรรมราชช่วยรับผิดชอบ ส่วนการแก้ปัญหาเร่งด่วน ได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวดให้ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน</p>	<p>รับทราบ</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>ไขหวัดนก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากที่มีข่าวการระบาดของเชื้อไวรัสหวัดนก H7N9 ในตลาดเป็ดไก่ท้องถิ่น ที่กวางเจา ตอนใต้ของจีนนั้น ได้ตรวจสอบเว็บไซต์องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) พบตั้งแต่ต้นปี 60 ที่กวางเจาไม่มีรายงานหวัดนก H7N9 ในสัตว์ปีก ส่วนในคนล่าสุด ก.พ. 60 ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยใหม่ และข้อมูลกรมปศุสัตว์ระบุไทยไม่ได้นำเข้าสัตว์ปีกจากจีน</p> <p>อย่างไรก็ตาม ไทยยังมีความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคหวัดนกผ่านผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาด นกอพยพ และการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกทั้งแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านและภายในประเทศ เช่น ไก่ชน เป็ดไล่ทุ่ง ซึ่งไทยมีรายงานผู้ป่วย</p>	<p>รับทราบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว	มิติที่ประชุม
เดลินิวส์	<p>ไขหวัดนก H5N1 ระบาดสุดท้ายในปี 49 ส่วนสายพันธุ์อื่นๆ ที่พบในต่างประเทศ ยังไม่เคยมีรายงานพบในไทย ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกไม่มีมาตรการห้ามเดินทางท่องเที่ยว-ค้าขายในพื้นที่ระบาด</p> <p>-เสนอข่าว ทางการเงินรายงานว่า เมื่อเดือนม.ค.มีผู้เสียชีวิตจากไขหวัดนก H7N9 สูงถึง 79 ราย ส่งผลให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่เดือน ต.ค.ปีที่แล้ว เพิ่มขึ้นเป็น 100 ศพ ขณะที่สำนักงานวางแผนครอบครัวและสุขภาพแห่งชาติจีนไม่ได้ระบุพื้นที่ที่มีผู้ป่วย ไขหวัดนกเสียชีวิตหรืออัตราการติดเชื้อ แต่ทางการมณฑลกวางตุ้งรายงานว่า มีผู้เสียชีวิตจากไขหวัดนกสายพันธุ์ดังกล่าว 10 รายเมื่อเดือนที่แล้ว</p>	
สยามรัฐ	<p>มาตรฐานรพ.รัฐ-เอกชน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กรมฯ ได้ปรับบทบาทภารกิจคุ้มครองผู้บริโภคในระบบบริการสุขภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสสังคมซึ่งเรียกร้องมาตรฐานสถานพยาบาลของภาครัฐและเอกชนให้ใกล้เคียงกัน และสอดคล้องยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ที่สามารถใช้บริการด้านสุขภาพสร้างรายได้เข้าประเทศด้วย ซึ่งตามกฎหมายสถานพยาบาลที่ สบส.ดูแล คือ พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค.59 นั้น มีผลบังคับใช้กับสถานพยาบาลเอกชน และยังเพิ่มบทบัญญัติให้สถานพยาบาลทุกแห่งไม่ต้องขออนุญาตเปิดโรงพยาบาลตามกฎหมาย แต่ต้องได้เกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ รพ.ร.บ. ซึ่งจะส่งผลให้สถานพยาบาลทุกแห่งของไทยมีคุณภาพมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ</p>	รับทราบ
กรมประชาสัมพันธ์	<p>นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพร วงศ์สุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัย ร่วมกับสพฐ.พัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้เกิดโครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน และบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพในหลายๆ ด้าน มุ่งเน้นกระบวนการเชิงนโยบายเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยของเด็ก ครอบคลุม 4 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี โครงการสพ.อ่อนหวาน โครงการโครงการสุขภาพนักเรียน คิดเป็น ทำเป็น ด้วยสมองและสองมือ และโครงการเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ส่งผลให้นักเรียนได้รับการดูแลสุขภาพอย่างเป็นระบบและครบวงจร</p>	รับทราบ
ไทยโพสต์	<p>เมืองสุขภาพดี วิถีไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจริญ บุญฤทธิการ ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวถึงการร่วมจัดกิจกรรมภายในงานเมืองสุขภาพดี วิถีไทย ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ว่า ได้มีแนวคิด Herbarry Innovative หรือการสร้างนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน นำภูมิปัญญาด้านสมุนไพรในจังหวัดมาพัฒนาเป็นตำรับอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ โดยในอนาคตจะมีการวิจัยต่อยอดคุณประโยชน์ของตำรับเหล่านี้ เพื่อสร้างมูลค่าจากภูมิปัญญาไทย คาดว่าจะสามารถส่งออกเป็น Business Model ไปทั่วโลกได้</p>	รับทราบ
โพสต์ทูเดย์	<p>ใบอนุญาตอาหารและยา</p> <p>-เสนอข่าว นางสาวสินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเอสเอ็มอีและโอท็อป กลุ่มอาหารเกษตรแปรรูป ได้ร่วมมือกับอย.เพื่อออกใบอนุญาต มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 817 ราย ได้อย.แล้ว 6 ราย อีก 14 ราย อยู่ระหว่างรอให้สสจ.เข้าตรวจประเมิน ที่เหลืออีก 797 ราย อยู่ระหว่างรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจัดเตรียมสถานประกอบการและเอกสารในการยื่นขอมาตรฐานอย. ทั้งนี้ ตั้งเป้าขยายให้ครอบคลุมธุรกิจกลุ่มเครื่องสำอางและสมุนไพรที่ไม่ใช่ยาต่อไป</p>	รับทราบ

สื่อ	ประเด็นข่าว	มิติที่ประชุม
ไทยรัฐ ไทยโพสต์	<p>ส้วมสาธารณะ</p> <p>-เสนอข่าว นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยว่า ส้วมสาธารณะในพื้นที่กทม.มีเพียงร้อยละ 40-50 เท่านั้นที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ ซึ่งกทม.ต้องทบทวน หรือร่วมกับคณะทำงานให้ยกระดับส้วมสาธารณะและเตรียมนำร่องในโรงเรียนสังกัดกทม.ทั้ง 438 แห่ง และหน่วยงานราชการของ กทม. ก่อน เพื่อให้เป็นแบบอย่างการพัฒนาห้องน้ำสาธารณะในที่อื่นๆ เช่น สวนสาธารณะ ปิมน้ำมัน</p>	รับทราบ
สยามรัฐ	<p>ปัญหาตั้งครกวัยรุ่น</p> <p>-เสนอข่าว นายวัลลภ ตังคณานุก์ริช ประธานกรรมการสังคม กิจการเด็กเยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส สนช. กล่าวถึงผลสำรวจเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ที่ระบุว่าเด็กเยาวชนเสี่ยงเสียตัวมากที่สุด ว่าเป็นมุมมองของผู้ใหญ่ที่คับแคบมาก เพราะการมีเซ็กซ์ไม่ใช่เฉพาะวันวาเลนไทน์ และปัญหาท้องในวัยเรียนมีสถิติสูงอย่างต่อเนื่องมา 5-6 ปีแล้ว ซึ่งรัฐบาลให้กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และกระทรวงสาธารณสุขรณรงค์เรื่องนี้อย่างหนัก แต่เป็นเรื่องที่ห้ามยาก เพียงแต่ต้องทำให้มีเซ็กซ์อย่างปลอดภัยมากที่สุด ที่น่ากลัวคือผับและเคอที่เป็นสถานที่เสี่ยงของเยาวชน ได้ตั้งกระทู้สดถามกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับมาตรการการควบคุมสถานบริการให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และอยากให้มีมาตรา 44 ด้วย</p>	รับทราบ
ไทยรัฐ สกู๊ปหน้า	<p>นวดรักษาโรคทางตา</p> <p>-เสนอสกู๊ป ว่า นพ.สมเกียรติ อธิคมกุลชัย จักษุแพทย์ผู้คิดค้นนวัตกรรมนวดตา ที่ยืนยันว่าเป็นวิธีการลดความดันลูกตาโดยไม่ต้องใช้ยา การผ่าตัด หรือเลเซอร์ โดยการนวดจะไปช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดเข้าไปในลูกตา เพื่อหล่อเลี้ยงระบบประสาทตาตามหลักการเดียวกับที่จักษุแพทย์ใช้ก่อนจะผ่าตัดต้อกระจก ซึ่งได้เกิดกระแสต่อต้านจากจักษุแพทย์ โดยเฉพาะจักษุแพทย์ทางด้านต้อหิน โดยนพ.สมเกียรติต้องการให้สถาบันการแพทย์ของรัฐ ซึ่งมีความพร้อมทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร เครื่องมือทางการแพทย์ มาช่วยในการทำวิจัยเพื่อพิสูจน์เรื่องนี้ และในยุคคสช.ได้ทำจดหมายถึงรมว.สธ.แล้ว ซึ่งได้มีคำสั่งให้กรมการแพทย์ดำเนินการวิจัยเรื่องการนวดตา แต่สุดท้ายเรื่องเงียบไป</p> <p>บทสรุปเรื่องนี้จึงอยู่ที่ว่า ใครจะเป็นฝ่ายที่ต้องการพิสูจน์ข้อเท็จจริง และใครเป็นฝ่ายที่หนีความจริง และใครหวังดีกับผู้ป่วยกันแน่</p>	รับทราบ
ไทยโพสต์	<p>วารินชำราบโมเดล</p> <p>-เสนอสกู๊ปข่าว "วารินชำราบโมเดล" ปลุกกระแส "Transformative Learning" สร้างทีม "หมอครอบครัว" ทำให้วันนี้ Primary Care Cluster ในรพ.สต.เมืองศรีโค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เริ่มประสบผลสำเร็จ ซึ่งเป็นผลมาจาก บรรจง สร้อยคำ ผู้อำนวยการ รพ.สต.เมืองศรีโค ที่เชื่อว่า การนำยุทธศาสตร์ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับรพ.สต.ของตนเองจะช่วยยกระดับคุณภาพการให้บริการด้านสุขภาพในพื้นที่ได้ครบถ้วนทุกมิติ ทั้งรวดเร็ว ครอบคลุม และต่อเนื่องในแบบใกล้บ้านใกล้ใจ</p>	รับทราบ

